

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

## ระวังให้ตึนะในคร้ววัดป่าบ้านตาด

### ก่อนจ้งหัน

พวกนี้ออกจากวัดจากคร้วมันสอดรู้สอดเห็น มันเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์นะ เตียวนี้ อยู่ในวัดเรานั้นละ เรื่องมาหาเราเนี่ย เอาไฟมาเผาเราเนาะ อยู่ในวัดนั้น พวกในคร้วนั้นนะ มันเก่งนะพวกผู้หญิง สำนักนางสอดรู้สอดเห็นนั้นนี่ เป็นเจ้าตัวก็ตัวการเจ้าอำนาจอยู่ในนั้น เรื่องมาถึงเราเรื่อย ๆ เราก็เฉย ๆ หนักเข้า ๆ จะเอาแล้วนะที่นี้ มันอะไรก็ไม่วู้ เรื่องมากจริง ๆ นะผู้หญิง เราไม่ได้ตำหนิผู้หญิงทั่วไป ตำหนิผู้หญิงในคร้วที่มันเกิดเป็นอย่งนั้นขึ้นมา ผู้ดีเราก็ไม่ว่า แต่เพียงคนเดียวมันก็กระจายไปหมดทั้งวัด เหม็นคลุ้งไปหมด ระวังให้ตึนะในคร้ววัดป่าบ้านตาด เอาจริง ๆ นะนี่ไม่เหมือนใคร ถ้าชี้หน้าแล้วไล่ทันที ๆ เลย เราไม่ให้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ไม่มี ตัดสินตุ้มเลยทีเดียวอยู่ในนั้นเสร็จ มันเลอะเทอะเข้าเรื่อยนะ

แหม เก่งมากนะผู้หญิงที่ชอบอำนาจด้วย ปากเปราะด้วย สอดรู้สอดเห็นด้วย ผู้หญิงที่มันเก่งอย่างนั้น เราไม่ได้ว่าผู้หญิงทั่วไปนะ ผู้หญิงที่ดีแล้วก็ให้ตีไป ผู้ที่มันเลวให้กลับตึนะ เราหนักมากเราไม่พูดเฉย ๆ เรื่องราวมันเกิดอยู่เรื่อย ๆ ในคร้วนั้นแหละ พระเรามีองค์ตั้งแต่สร้างวัดป่าบ้านตาดมาจนกระทั่งถึงที่เราจากมานี้ ไม่เคยมีทะเลาะกันให้เราได้พิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลของพระผิดถูกประการใด เรียบมาตลอด ฟังซิ พระตั้งแต่สร้างวัดมาไม่เคยมีเรื่อง วัดป่าบ้านตาดสำหรับพระไม่มีเลยเรียบมาตลอด

แต่ผู้หญิงนี้มีตลอด ๆ มันเก่งไปอย่างนั้นนะ เก่งในสิ่งที่ไม่ควรเก่ง นักสอดรู้สอดเห็น ปากเปราะปากบอนปากเหม็นคลุ้ง ไปที่ไหนหาเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยู่เฉย ๆ มันไม่อยู่นะ ผู้หญิงมันเป็นยังงั๊วะ ไปที่ไหนปากเปราะที่สุดนะ เราไปเห็นชัดเจนในวัดป่าบ้านตาด ก็มีเท่านั้นละยุ่งตลอด ในวัดเรามีพระเท่าไรไม่เคยมีนะ ไม่มี แต่ข้างในนี้เอาเรื่อย ยุ่งเรื่อย แต่เราก็เฉย เหมือนหมาปล่อยทำนั้นแหละ ที่นี้ปล่อยไปปล่อยมา แล้วทำหมาจะฟาดหัวคนนะระวังให้ตี

มันเลวขึ้นทุกวันนะไปอยู่ที่นั่น ไม่ใช่ดีขึ้น เลวขึ้น สังสมทิลูมานะอำนาจบาตร หลวงป่า ๆ ถือน ๆ อยู่ในนั้นแหละ เราทราบ ๆ เราเฉย ถ้าเราไม่เฉยมันก็เป็นหมากัดกัน ในคร้วอีกแหละกับเรา เข้าใจเธอ มันเลวนะพวกนี้ ธรรมปกครองโลกท่านปกครองด้วยความสะอาดสะอ้านสงบรมเย็น อันนี้มันเอาอะไรปกครอง เอาหมาไปกัดกันในวัดวัดเราก็อยู่ในนั้นมีหลายตัวหมา หมาก็ไม่เคยเห็นกัดกัน แต่คนทำไมมันกัดกันอยู่ในนั้น

มันเลกว่าหมาละชิคน เดี่ยวเรื่องนั้นเดี่ยวเรื่องนี้ เต็มไปหมดนะในวัด มันอะไรก็ไม่รู้ว่ามาหาอรรถาธรรม วิเวทของธรรมไม่เห็น เห็นแต่ฟันแต่ไฟเผาไหม้กัดกันเหมือนหมา

เราจะแยกนะ ในคราวนั้นว่าโรงหมากัดกัน เราจะว่าอย่างนั้น เราจะตีประกาศไว้ด้วย นี่โรงหมากัดกัน เราจะว่าอย่างนั้น มันพิลึกนะ เป็นอยู่เรื่อย ๆ เราเฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ เรื่องราวอะไรเก็บเข้ามาลึ้นซึก ๆ ถึงเวลาออกก็ออกที่เดียวเลย มันเลอะเทอะอย่างนั้น มันอยู่มันไม่อยู่นะ มันหาเรื่องตลอด ดีไม่ดีเขียนใบปลิวเขียนอะไร ไปยุคนั้นแห่คนนี่ให้เขาแตกกัน มันเป็นอย่างนั้น ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นปากผู้หญิงมันเป็นยังไง เหอปากไหนปากผู้หญิงแบบนี้เอามาให้เราดูหน่อย ปากเก่ง ๆ แบบนี้เราจะฟาดปากให้มันหมดทั้งฟัน ไม่มีเหลือในปากเลย เป็นยังไงวะ มันเลอะเทอะ เข้ามาในวัดแทนที่จะดีขึ้น ไม่ได้ดีนะ เลวลงเรื่อย ๆ มันสังสมทฐิมานะกัดกัน

พระท่านฟังซินะ ตั้งแต่สร้างวัดป่าบ้านตาดมา จนกระทั่งปานนี้ไม่เคยมีเรื่องเลยเสียบ เรียบ ท่านปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเรียบไปเลย นั่นละหลักธรรมหลักวินัยคือความสงบร่มเย็น อยู่ในพระก็เสียบอยู่อย่างนั้น อันนี้ไปอยู่ในคราวมันมีอะไร มันมีแต่วิชาหมากัดกันหรือในคราวนั้น วิชาธรรมไม่มีหรือ ในวัดนี้มีวิชาธรรมอย่างพระท่านมีอะไร ไม่มี ในวัดเราตั้งแต่สร้างวัดมาจนปานนี้ไม่เคยมีนะ แต่เรื่องในคราวนี้มีเรื่อยมาเรื่อย เป็นอย่างนั้นตลอด

วันนี้พูดเสียบ้างนะ ฟังแต่ว่าบ้าง ถ้ามากกว่านี้คราวนี้ไล่หนีหมดเลย ไม่ให้อยู่ เราจะไม่ให้อยู่แต่พระล้วน ๆ จะไม่ยุ่ง มันวุ่นจริง ๆ นะ ชอบอำนาจเสียด้วย อำนาจปา ๆ เกื่อน ๆ อยู่ในนั้นละ นี่เราปลุกกุฎิหลังนั้นนะ มันก็ไปสอดรู้สอดเห็นแล้วนะนั้นนะ ปลุกกุฎิหลังนั้นว่าปลุกให้คนนั้นคนนี้ มันเก่งกว่าเราแล้วนะ กุฎิหลังนั้นเราปลุกไว้ให้พระพระแน่นกันอยู่ในป่า เราปลุกขยับขยายจะให้พระ มันไปรู้แล้วนะว่าปลุกให้ใครต่อใคร รู้ก่อนเราแล้ว มันเก่งนะปากอันนี้ ปลุกแล้วยังจะไปขอยู่ด้วยนะ ทะลึ่งเข้ามา ๆ ในนั้นก็เหมือนกัน

นี่เราจะเลิกออกหมดเลยนะในคราวนั้นก็ดี ถ้ามันหนักเข้า ๆ อย่าเข้าใจว่าเราจะส่งเสริมเรื่องราวดี ๆ ด้าน ๆ หมู ๆ หมา ๆ อย่างนี้ละ ธรรมไม่ใช่ธรรมหมานี่นะ มันทะลึ่งเข้ามาเรื่อย ๆ มันเป็นอย่างนี้ เข้ามาอยู่แล้วก่อแต่ความวุ่นวายให้ มากรุงเทพฯมันก็แห่มาด้วย ต่อไปตัดเลยไม่ให้มา มาไล่หนีจากวัดทันทีเลย เพราะเราเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วแต่ก่อน นี่เราอนุโลมเฉย ๆ ไปไหนแห่ไปด้วย ๆ เราอนุโลมนะ ธรรมดาเราไม่เคยยุ่งกับใครเลย คิดดูซิออกกรรมฐานตั้งแต่ขึ้นเวทีฟัด ไม่มีใครติดตามเราเลย เราคนเดียว ๆ ตลอด

มานี้เราทนเอานะ แล้วก็มายุ่งเข้าๆ ปิดทันทีเลยนะ อย่าให้หนักมากนะพวกยุ่งไปไหนยุ่ง มันอะไร เรานูโลมจนอกจะแตกแล้ว อย่าว่าไม่อนุโลมนะ นี้อนุโลมสุดขีดนะ หูหนวกตาบอดไปอย่างนั้นละ นานๆ ทนไม่ไหวก็แเว็ดเอาเสียทีหนึ่ง จำ ทุกคนจำ อยู่ในบ้านในเรือนอย่าหาแต่ทะเลาะกัน ไปที่ไหนหาแต่เรื่องทะเลาะกัน หาแต่เรื่องแต่ รวยๆ แหย่ก่อกวนกัน ปากอันนี้มันปากอะไร ปากอมขี้หรือปากอะไร ถ้าปากอมอรรถอมธรรมจะมีเหตุมีผลในการแสดงออก ถ้าปากอมขี้เนิ่นคูล่งไปหมด ไปไหนฟุ้งไปเลยๆ มันนิสัยปากบอนปากเหม็นติดตัว ไปที่ไหนติดไปด้วย ยุ่งไปหมดนะ มันไม่ได้หาเรื่องอรรถเรื่องธรรม หาแต่เรื่องอย่างนั้นนะ

เคยมีใครมาว่าอย่างนี้ไหมละ แล้วเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นานสักเท่าไรไม่เคยมีใครว่าละ มีเราองค์เดียวเท่านั้นที่ว่า หาแต่เรื่องแต่ราว อยู่เฉยๆ ไม่อยู่ เอ๊ ชอบกลนะ ปากนี้ จิตคิดแต่เรื่องแต่ราวออกเป็นพินเป็นไฟเผาทั้งนั้น จะคิดอรรถคิดธรรมให้สงบเย็นทั้งตนและผู้อื่นไม่ยอมคิด มันแปลกเหลือเกิน ถ้าหนักเข้าๆ คราวนั้นจะไม่มีนะ เราบอกชี้ขาดเลย เราไม่เหมือนใคร ไม่ว่าวัดนั้นไม่ว่าที่นี้ละ ถ้ามันหนักเข้าๆ ไล่ออกมาหมดไม่ให้มายุ่ง มีแต่พระเท่านั้นมา สะดวกสบายดี

พวกนี้ไปไหนยุ่งที่นั่นๆ จะเอาอย่างนั้นแล้วจะเอาอย่างนี้ นี่สำคัญนะ ป่าๆ ถิ่นๆ มันออกมา จะเอาอย่างนั้นและจะเอาอย่างนี้ เก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ไปละนะ มันเหยียบบหัวครูอาจารย์ไปไม่รู้ตัวนะพวกนี้ มันด้อมมันดำนเข้าทุกวัน สั่งสมทิจูมานะ อำนาจป่าเถื่อน เวลาป๊วะปะๆ ธรรมดาก็มีทันที ก็เราไม่ได้พูดด้วยความโมโหโทโส พูดด้วยอรรถด้วยธรรม หนักเบาด้วยอรรถด้วยธรรมทั้งนั้น กิริยาที่แสดงทั้งหมดนี้ไม่มีภัยต่อผู้ใด เป็นธรรมล้วนๆ ที่ออกมาเนี่ย ไม่ว่าจะดูตัวว่ากล่าวเด็ดขาดขนาดไหนเป็นธรรมออกทั้งนั้นนะ ผู้ฟังควรจะไปพิจารณาบ้าง แผลดทั้งหลายเป็นพินเป็นไฟนะ แต่แผลนี้ไม่เป็นพูดตรงๆ ออกขนาดไหนเป็นธรรมทั้งนั้นออก ให้นำไปพิจารณาแก้ไขตนเอง ที่ผิดตรงไหนนั้นละให้แก้ตรงนั้น ให้พร

#### หลังจั่งหัน

ทองคำ ๕๐ บาท ๔๕ สตางค์ ๑ สลึง เงินสด ๑,๑๐๓,๘๓๐ บาท เช็ค ๑๓๒,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๑๔๕,๙๓๐ (สารุ) ดอลลาร์ ๔๔๐ เหรียญ เงินอังกฤษ ๒๐ ปอนด์ เงินจีน ๒,๙๐๐ หยวน ธรรมสินีมันเก่งกว่าอาจารย์นะ ให้เก่งอย่างนี้ซิ อย่าไปเก่งอย่างที่จะฟาดปากนะนี่

(วิทยุเสียงรายครบแล้วนะคะสามแสน) ครบแล้วก็แยกทางหนึ่ง วิทยุที่มหาหัว ออกเรานี้บ่อยเมื่อไร ตั้งที่ไหนๆ ไม่พันทันทีจะขาดทางนั้นขาดทางนี้แล้วมาขอจากเรา เราส่ง

ทั่วไปหมด ไม่ใช่ครบนะ วิทยุแต่ละแห่งๆ ตั้งขึ้นมีเงินเท่านั้นๆ ขาดเท่านั้นๆ มาหมด  
รอบด้านมาหาเราหมดวิทยุ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

*FM 103.25 MHz*